

Chủ động chia sẻ, hỗ trợ DN ứng phó dịch COVID-19

Hiện nay, Bắc Giang và Bắc Ninh là 2 địa phương có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nhất cả nước, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hàng trăm DN. Vì vậy, BHXH 2 địa phương này đã chủ động nắm bắt tình hình và phân loại DN, từ đó đưa ra giải pháp đôn đốc thu phù hợp hoặc xem xét cho tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với DN đủ điều kiện theo quy định.

Tại Bắc Giang:

Đến nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận hơn 1.749 ca dương tính với COVID-19; mỗi ngày ghi nhận thêm hàng chục ca mắc mới. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số ổ dịch, trong đó có ổ dịch rất nguy hiểm tại một số DN trong KCN Vân Trung và KCN Quang Châu- nơi tập trung nhiều công nhân, di chuyển rộng nên nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng. Các huyện Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Yên Thế và TP.Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-



Giải quyết chế độ BH thất nghiệp cho NLĐ trên địa bàn Bắc Giang

TTg và cách ly xã hội toàn huyện Việt Yên theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn tỉnh có 625 DN với 220.467 lao động tại 10 KCN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, KCN Đình Trám có 130 đơn vị gặp khó khăn, hiện đang nợ BHXH đến hết tháng 4 với số tiền 62,346 tỷ đồng; KCN Quang Châu có 73 DN đang nợ BHXH đến hết tháng 4 với số tiền 89,588 tỷ đồng; KCN Vân Trung có 138 DN đang nợ BHXH đến hết tháng 4 với số tiền 98,531 tỷ đồng; KCN Song Khê-Nội Hoàng có 156 DN nợ

BHXH đến hết tháng 4 với số tiền 16,409 tỷ đồng... Có hàng trăm DN trong các KCN với 152.016 NLĐ bị cách ly xã hội hoàn toàn, không thể thực hiện được giao dịch điện tử và chuyển tiền nộp BHXH, BHYT tháng 5/2021 theo quy định.

Ông Thân Đức Lại- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT dự báo sẽ bị tác động mạnh, bởi các DN trên địa bàn sẽ phải mất một khoảng thời gian để phục hồi sản xuất hoặc một số DN cũng phải sản xuất cầm chừng, không tuyển thêm lao

động. Một số DN do quá khó khăn nên đã phải tạm dừng sản xuất kinh doanh và dừng đóng BHXH.

"BHXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện rà soát toàn bộ DN bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có phương án hỗ trợ phù hợp. Đối với những DN vẫn còn hoạt động, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với DN thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, gửi thông báo đến đơn vị, đôn đốc, trao đổi qua điện thoại; đồng thời phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất nếu DN đủ điều kiện theo quy định..."- ông Lại cho biết.

Tại Bắc Ninh:

Theo bà Hoàng Thị Minh Hòa- Trưởng phòng Quản lý Thu (BHXH tỉnh Bắc Ninh), trên địa bàn hiện có 125 DN với khoảng 17.982 NLĐ bị cách ly hoặc bị tác động gián tiếp bởi dịch COVID-19. Nhiều DN thuộc lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, cơ sở mầm non tư thục phải cho 100% NLĐ nghỉ việc, không có doanh thu; các DN nằm trong KCN bị ảnh hưởng trực tiếp do nằm trong khu vực cách ly, phong tỏa. Trong bối cảnh tình

hình sản xuất gián đoạn, đơn hàng giảm, nhưng một số DN vẫn trả 70-85% lương cho NLĐ và vẫn đóng BHXH, BH thất nghiệp bình thường.

Ông Phạm Đức Cường- Giám đốc BHXH tỉnh cho biết thêm: Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã và Phòng Quản lý Thu lên kế hoạch triển khai đôn đốc thu, phân loại DN theo số tháng nợ, số tiền nợ, số NLĐ giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để có biện pháp phù hợp giúp nâng cao hiệu quả thu, thu nợ. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chia sẻ, động viên DN khắc phục khó khăn để trích nộp BHXH, BHYT đúng quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan có phương án vừa hỗ trợ tối đa cho DN, vừa bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; rà soát các DN ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để hỗ trợ, đôn đốc bằng hình thức gọi điện, gửi thông báo nợ cho các đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên...

NGỌC ANH

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ